

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ชี้แจงข้อความส่งต่อทาง Line เรื่องบริษัทประกันภัยที่ถูก Black List เป็นข่าวลือเก่า เตือนระวังส่งต่อข้อความเท็จเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดี

นายกิตติเดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า กรณีที่มีการส่งต่อข้อความผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ เกี่ยวกับรายชื่อบริษัทประกันภัยที่ถูก Black List นั้น สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอเรียนชี้แจงว่า จากการตรวจสอบข้อความข่าวลือดังกล่าวเป็นข้อความเก่าที่เคยส่งต่อกันทางอีเมลมาก่อนและปัจจุบันได้นำข้อความเดิมมาส่งต่อกันทางไลน์อีกครั้ง โดยไม่ปรากฏว่าผู้ใดที่เป็นผู้ส่งข้อความที่แท้จริง ซึ่งหากพิจารณาจากข้อความแล้วจะเห็นว่าเป็นข้อความเก่า ล้าสมัยที่ไม่มีความน่าเชื่อถือแต่อย่างใด เนื่องจากปัจจุบันบริษัทประกันภัยที่ถูกกล่าวถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะในการประกอบธุรกิจแล้ว โดยสามารถแยกเป็นบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย มี 4 บริษัท ได้แก่

- บ.พาณิชย์การประกันภัย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548
- บ.สัมพันธ์ประกันภัย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552
- บ.ลิเบอร์ตีประกันภัย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554
- บ.พัชรประกันภัย ได้มีการเปลี่ยนชื่อ เป็น บมจ.ธนสินประกันภัย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2547 และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น บมจ.ยูเนียนอินเตอร์ ประกันภัย และล่าสุดได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

สำหรับบริษัทประกันภัยที่ถูกกล่าวถึงอีก 3 บริษัท ยังคงดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยด้วยความมั่นคงอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่

- บมจ.มิตรแท้ประกันภัย ดำเนินธุรกิจมากกว่า 67 ปี มีทุนจดทะเบียน 1,618 ล้านบาท มีเงินกองทุน ณ ไตรมาสที่ 2/2557 สูงถึง 562 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ถึง 257% มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,013 ล้านบาท สำนักงานตั้งอยู่ที่ 295 ถนนสีพระยา แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2640-7777
- บมจ.อาคเนย์ประกันภัย ดำเนินธุรกิจมากกว่า 68 ปี มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มากกว่าที่กฎหมายกำหนด ณ ไตรมาสที่ 2/2557 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 8,481 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน เกินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดสูงถึง 241% สำนักงานตั้งอยู่ที่ 315 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2631-1311
- บมจ.เอราวัณประกันภัย ดำเนินธุรกิจมากกว่า 30 ปี มีทุนจดทะเบียน 467 ล้านบาท มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ร้อยละ 198 และอัตราส่วนสภาพคล่องต่อเงินสำรองค่าสินไหมทดแทน ร้อยละ 166 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด สำนักงานตั้งอยู่ที่ 292 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2224-0056

นายกิตติเดช กล่าวต่อว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีในการสื่อสารมีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสถานะความมั่นคงของบริษัทประกันภัยใดๆ ก็ตามประชาชนสามารถทำได้ง่าย อีกทั้งข้อมูลในการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่แล้วไม่ว่าจะในเว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ของบริษัทประกันภัยวินาศภัยทุกบริษัท หรือทางเว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประชาชนสามารถเข้าดูหรือตรวจสอบได้ด้วยตนเองอย่างหลงเชื่อข่าวสารที่ส่งต่อกันมาโดยขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนส่งหรือแชร์ข้อความใดๆ เพราะอาจตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่มีเจตนาไม่ดี หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกหรือไม่พึงพอใจในบริการ ท่านสามารถติดต่อได้ที่บริษัทประกันภัยโดยตรงไม่ว่าจะเป็นทางสายด่วน Hotline ต่างๆ ที่บริษัทมีไว้บริการลูกค้า หรือต้องการร้องเรียนการบริการ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนประกันภัย โทร. 1186 ของ สำนักงาน คปภ. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โทร. 0-2256-6032-8 ต่อ 411-413